

Hòa Bình Ngàn Năm

Trong những năm gần đây, các phát minh về giao thông như máy bay, tàu thủy, xe hơi làm cho trái đất nhỏ lại, các quốc gia gần nhau hơn và các định chế như Liên Hiệp Quốc, Quốc Gia không còn công hiệu mà trở thành gánh nặng cho công dân và gây chiến tranh liên miên nên cần cải tổ lại hoặc thay thế bằng tổ chức khác.

nguyên tắc: xã hội loài người có 2 giai cấp và chỉ hai giai cấp mà thôi, giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Giai cấp thống trị thống trị giai cấp bị trị.

Trước đây, tại châu Á người ta chia xã hội loài người ra thành 5 giai cấp: Sĩ, Giáo Sĩ, Nông, Thương, Binh. Tại châu Âu, người ta gộp 2 giai cấp Sĩ và Giáo Sĩ thành 1 giai cấp, như thế, là 4 giai cấp.

Gần đây, có cuốn sách của 2 vị giáo sư nổi tiếng nói xã hội loài người có 2 giai cấp nhưng gọi giai cấp thống trị là groupe of elites và giai cấp bị trị là groupe of citizens nhưng gọi cách nào cũng là 2 giai cấp mà thôi.

Ở Việt Nam có bài hát

kẻ thù ta không phải là người

Giết người đi thì ta ở với ai?

Kẻ thù ta tên nó là cộng sản.

Kẻ thù ta tên nó là tự do

Nay nó là những tên biết tổ chức mình đang làm không công hiệu mà cúi đầu làm không dám dùng đầu để suy nghĩ và cải tổ lại.

Xóa bài làm lai tất cả những tên đang làm việc tại tổ chức Liên Hiệp Quốc cần phải cho nghĩ việc hay thay thế bằng những người mới năng động hơn hiểu việc hơn,

Tổ chức Liên Hiệp Quốc nên thay thế bằng tên **Trung Tâm Quyền Lực Trái Đất**

Các quốc gia nên thay thế bằng các tỉnh. Các states lại gọi là các quận. Các county là các làng.

Như thế vị lãnh đạo quốc phải làm hai công việc nen lương gấp đôi ' lương tổng thống cộng với lương trưởng phái đoàn.

Như vậy toàn hế giới có 9 tỷ dân cư ngụ trên 193 tỉnh, mỗi tỉnh có một phái đoàn có thể từ 2 người trở tùy thuộc vào dân

Số của tỉnh như tỉnh Hoa Kỳ có 351.000 người nên phái đoàn Hoa kỳ có 5 người. Phái đoàn Uruguay có 2 người vì dân số của của tỉnh chỉ 30.000 người.

Trung Tâm Quyền Lực Trái Đất cần một cuộc họp đầu tiên để cho người sản xuất trở về vị trí , nghĩa là giải ngũ bộ binh và lần lượt các binh chủng khác,

Cấp cho họ đất canh tác tùy thuộc vào số đất dòi ra của tỉnh. Khi công việc này xong mới bàn tính tới giải giới số vũ khí nguyên tử do các quốc gia sở hữu nhưng phải giữ lại không quân và hải quân . Đó là lực của Trùng Tâm Quyên lực Trái Đất

Ngày đầu tiên vận hành nên tha thuế nhà đất có cơ sở tổng thống vẫn tiếp tục vài năm nữa

Khi nào trái đất gặp một hành tinh mới có chiến tranh

Nguyễn Kim Anh

Kính mời đọc những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NguyenKimAnh.html>

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9400 TÁC PHẨM